



Người nữ đầu tiên của Hoa Kỳ được đưa vào đài tưởng niệm các vị tử đạo đương đại

Thanh Quảng sdb (Tin Vatican - Kielce Gussie)

Sơ Dorothy Stang, người xứ Ohio, cùng với các vị tử đạo Công giáo hiện đại khác trên khắp thế giới tại một đài tưởng niệm tại một buổi lễ do Cộng đồng thánh Egidio ở Rome tổ chức.

Một nữ tu bị sát hại vì công việc mục vụ dẫn thân của mình ở Brazil cách đây gần 20 năm sẽ là người phụ nữ Mỹ đầu tiên được đưa vào đài tưởng niệm các vị tử đạo đương đại ở Rome.

Sơ Dorothy Stang là ai?

Sinh năm 1931, Sơ Dorothy Stang gia nhập Dòng Nữ tử Đức Bà Namur ở Ohio khi 17 tuổi. Năm 1966, Sơ trở thành một nhà truyền giáo ở Brazil và đấu tranh cho quyền của những người định cư nghèo và bảo vệ rừng khỏi những kẻ khai thác gỗ và chủ đất muốn khai thác tài nguyên này.

Di sản của Sơ Dorothy Stang 20 năm sau khi sơ tử đạo

Sơ đã hợp tác với Ủy ban Mục vụ về Đất đai - một tổ chức của Giáo hội Công giáo hoạt động để bảo vệ quyền của người lao động nông thôn và nông dân. Nhờ những nỗ lực của sơ, tiểu bang Para ở Brazil đã vinh danh Sơ Dorothy là "Người phụ nữ của năm" và sơ đã nhận được Giải thưởng Nhân đạo của năm từ Hiệp hội Luật sư Brazil.

Nhưng công việc của sơ không được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2005, những tay súng được thuê đã bắn Sơ Dorothy và bỏ mặc sơ chết. Lúc đó sơ được 73 tuổi.

Một vị tử đạo đương đại

Chỉ còn một tháng nữa là đến lễ kỷ niệm 20 năm ngày tử đạo của sơ, Sơ Dorothy sẽ được vinh danh tại một buổi lễ do Cộng đồng Thánh Egidio ở Rome tổ chức. Một thùng nhỏ đựng đất thấm máu từ nơi sơ bị sát hại và một trong những chiếc áo len của sơ sẽ được đặt ở đài tưởng niệm tại Vương cung thánh đường thánh Bartholomew trên Đảo - một nhà thờ dành riêng cho hàng nghìn người nam nữ Công giáo đã bị giết vì đức tin trong thời đương đại.



Một Thánh lễ cầu nguyện tưởng nhớ các nhà truyền giáo tử đạo được tổ chức vào tháng 3 năm 2024 tại Vương cung thánh đường thánh Bartholomew trên Đảo Tibertina.

Hơn 25 người thân của Sơ Dorothy có mặt để chứng kiến sơ được tưởng niệm là người phụ nữ đầu tiên Hoa Kỳ được thêm vào đài tưởng niệm tại Vương cung thánh đường thánh Bartholomew.

Lời chứng cuối đời của Sơ Dorothy Stang

Trước khi qua đời, Sơ Dorothy đã nhận được nhiều lời đe dọa giết người vì công việc bảo vệ rừng và bênh vực những người lao động nghèo khổ của sơ. Tuy nhiên, dù biết có những rủi ro rình rập, sơ vẫn tiếp tục công việc mục vụ của mình.

Sơ nói: “Tin mừng Phúc âm kêu gọi chúng ta chấp nhận rủi ro vì anh chị em mình. Họ không có đặc quyền này; họ sẽ bị giết nếu họ công khai chống đối - thực tế là họ đã bị giết.”

Giáo hội của các vị tử đạo

Nhân dịp Năm Thánh 2000, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thành lập “Ủy ban các vị tử đạo mới” vào năm 1999 để nghiên cứu và xác định các vị tử đạo Kitô giáo của thế kỷ 20. Ủy ban có trụ sở tại Vương cung thánh đường Thánh Bartholomew trên Đảo ở Rome.



Để giữ cho lời chứng của những chứng nhân này không bị phai mờ trong lịch sử một lần nữa, Đức Gioan Phaolô II đã dành Vương cung thánh đường này làm nơi tưởng niệm “những chứng nhân đức tin mới”.

Ngài chia sẻ: “Kinh nghiệm của Thế chiến thứ hai và những năm sau đó đã khiến tôi phải xem xét với sự chú ý những tấm gương sáng ngời của những người, từ những năm đầu của thế kỷ XX, đã trải qua sự ngược đãi, bạo lực, cái chết, vì đức tin và hành vi của họ truyền cảm hứng chân lý Tin mừng của Chúa Kitô. Và họ rất đông đảo! Hồi ức về họ không nên bị mai một đi mà phải được lưu giữ một cách cẩn thận.”